



ประกาศ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ 9/2563

เรื่อง เลื่อนการแข่งขัน วิ่งชนฝัน ลั่นกำแพงแสน (สนามที่ 5)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปยังหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อเป็นแนวทางให้กับภาครัฐและเอกชนถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมกันของคนจำนวนมากนั้น มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเพิ่มการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ให้กระจายในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในแนวทางควบคุมและป้องกันโรค Covid-19 และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4 วิทยาเขต และ 1 โครงการจัดตั้ง (KU RUN 1) จึงได้พิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม วิ่งชนฝัน ลั่นกำแพงแสน (สนามที่ 5) ซึ่งเป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 นี้ออกไป โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ และจะติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายไปในทางที่ดี ทางสมาคมฯ พร้อมและยืนยันที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อทันที ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าเป็นระยะ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมฯ

ในวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. นักวิ่งสามารถรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) สนามที่ 5 ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้ หากนักวิ่งประสงค์จะรับเหรียญสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในวัน เวลาดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลและสัญลักษณ์ลงในหมายเลขวิ่ง (BIB) เพื่อเป็นยืนยันการรับเหรียญแล้ว นักวิ่งสามารถใช้เสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) ดังกล่าวนี้นี้ วิ่งได้ในสนามที่ 5 ที่จะจัดให้มีขึ้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง อบอุ่น และสนุกสนานตลอดมา ขออำนวยการพรให้ท่าน และครอบครัวมีความสุขอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

(นายนิพนธ์ ลิ่มแหลมทอง)

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์